

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Danh mục các sản phẩm Bộ nhận diện ngành BHXH Việt Nam

1. Yêu cầu chung

Các sản phẩm thuộc Danh mục Bộ nhận diện ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phải được thiết kế dựa trên biểu trưng của BHXH Việt Nam căn cứ theo Quyết định số 148/QĐ-BHXH-TCCB ngày 15/01/1999 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Danh mục Bộ nhận diện ngành BHXH Việt Nam: Tổng số 32 sản phẩm

TT	TÊN SẢN PHẨM	THÔNG TIN SẢN PHẨM	MỤC ĐÍCH/YÊU CẦU SỬ DỤNG
I	Nhận diện chung		
1	Slogan dự kiến của Ngành: “ Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, hiện đại, vì sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách ”.	Thiết kế thống nhất font chữ, màu sắc tương đồng với màu logo Ngành.	Chứa đựng thông điệp truyền thông về giá trị mà Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam mang lại.
II	Bộ sản phẩm ứng dụng Văn phòng		
2	Namecard- Chức danh lãnh đạo Ngành/đơn vị	Danh thiếp là tấm thẻ nhỏ mang thông tin của cá nhân Lãnh đạo Ngành/Lãnh đạo đơn vị; số điện thoại cơ quan, website, địa chỉ....	Giới thiệu thông tin cá nhân của lãnh đạo Ngành; lãnh đạo đơn vị... dùng trong giao dịch với các đối tác
3	Phong bì thư các kích cỡ: - Phong bì nhỏ; - Phong bì nhỏ; - Phong bì to	- Phong bì có thiết kế logo của Ngành; tên, và địa chỉ cơ quan BHXH Việt Nam/ cơ quan BHXH tỉnh để nhận diện. - Sử dụng chất liệu giấy dày đảm bảo bảo vệ nội dung tài liệu và công văn khi gửi đi.	Dùng gửi tài liệu, công văn,... cho các giao dịch trong và ngoài Ngành.
4	Bìa kẹp tài liệu các kích cỡ: - A4 - A5	- Sử dụng chất liệu bìa cứng, phần chân kẹp có ngăn chống rơi tài liệu. - Thiết kế sử dụng logo của Ngành; tên và địa chỉ cơ quan BHXH Việt Nam/ cơ quan BHXH tỉnh để nhận diện.	Dùng để đựng tài liệu: trong các sự kiện của Ngành; trình Lãnh đạo đơn vị/ Lãnh đạo Ngành; trong các cuộc họp;...
5	Slide trình chiếu	Thiết kế trên powerpoint, thống nhất về định dạng hình nền minh họa, font chữ, màu sắc tương đồng với màu logo;...	Dùng trong các hội nghị, hội thảo, hội nghị tư vấn chính sách, hội nghị đối thoại trực tiếp, các sự kiện của Ngành/cơ quan BHXH tỉnh...

6	Thẻ nhân viên thu	<ul style="list-style-type: none"> - Thông tin trên thẻ đảm bảo đúng với mẫu thẻ tại Quyết định 615/QĐ-BHXH ngày 11/4/2023 của BHXH Việt Nam. - Hình thức thiết kế thẻ đảm bảo đồng nhất với Bộ nhận diện. 	Dùng để trang bị cho nhân viên các điểm thu BHXH, BHYT, giúp người tham gia nhận diện đội ngũ này là người được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
7	Danh bạ Ngành	Danh mục thông tin liên hệ của Lãnh đạo Ngành, các đơn vị và Lãnh đạo các đơn vị.	Dùng để CCVC trong toàn Ngành tra cứu thông tin số điện thoại, email, địa chỉ các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương.
8	Sổ công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Bìa sổ hiển thị tên Ngành/tên BHXH tỉnh, tên cuốn sổ “Sổ công tác”,... - Trang đầu tiên của sổ có hiển thị logo của Ngành và thông tin giới thiệu sơ bộ về Ngành. - Các trang tiếp theo dành để hiển thị Thông tin cá nhân của CCVC; giới thiệu về thông tin liên hệ của đơn vị và Lãnh đạo cấp phòng trở lên của các đơn vị trực thuộc; các thông tin tiện ích khác thường được tích hợp trong 1 cuốn sổ tay... 	Dùng để phục vụ cho công việc của CCVC.
9	Túi đựng tài liệu – Clear bag	Thiết kế sử dụng logo, tên Ngành/cơ quan BHXH tỉnh có màu sắc tương đồng với màu logo.	Dùng để đựng tài liệu.
III. Bộ sản phẩm ứng dụng truyền thông			
10	Thông tin báo chí	Thiết kế gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Header: Logo, tên Ngành/tên BHXH tỉnh - Footer: Thông tin đơn vị phát đi thông tin báo chí, địa chỉ, số điện thoại, email, website... 	Dùng khi cung cấp thông tin báo chí của Ngành/đơn vị tới các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương
11	Bìa kẹp thẻ BHYT/sổ BHXH	Thiết kế gồm: logo, tên Ngành/tên BHXH tỉnh; thông điệp về BHXH tự nguyện/ BHYT hộ gia đình; có vị trí cài sổ, thẻ; có màu sắc tương đồng với màu logo...	Dùng trong các sự kiện trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT của Ngành.
12	Standee	Thiết kế sử dụng logo Ngành, thống nhất về mẫu nền, họa tiết, font chữ tên Ngành/BHXH tỉnh/ tên Hội nghị, sự kiện....	Dùng trong các hội nghị, hội thảo, sự kiện,... của Ngành/BHXH tỉnh.
13	Bandroll		
14	Backdrop – 1 đơn vị/2 đơn vị đồng tổ chức		

15	Áo polo	Thiết kế sử dụng logo Ngành, thống nhất về mẫu nền.	Dùng trong các hội nghị, hội thảo, sự kiện, các buổi ra quân, tuyên truyền... của Ngành/BHXH tỉnh.
IV	Bộ sản phẩm ứng dụng nội – ngoại thất		
16	Biển hiệu trụ sở cơ quan BHXH	Thiết kế gồm logo, tên Ngành/ tên đơn vị/ tên BHXH tỉnh; địa chỉ, số điện thoại, website,...	Đồng bộ biển hiệu của cơ quan BHXH các cấp (Trung ương/tỉnh/huyện)
17	Biển chức danh lãnh đạo (để bàn)- Mẫu 01/mẫu 02	Thiết kế gồm tên, chức danh của Lãnh đạo/ tên đơn vị.	Đồng bộ biển tên của Lãnh đạo Ngành/ Lãnh đạo đơn vị đặt tại bàn làm việc
18	Biển chức danh quản lý để bàn	Thiết kế gồm tên, chức danh của Lãnh đạo/ tên đơn vị.	Đồng bộ biển tên của Lãnh đạo quản lý vị đặt tại bàn làm việc và treo cửa phòng làm việc.
19	Biển chức danh quản lý gắn tường		
20	Biển Ban, Vụ	Thiết kế gồm tên đơn vị; có màu sắc tương đồng với màu logo.	Đồng bộ tên biển của các Ban, Vụ trong toàn Ngành/cơ quan.
21	Biển hiệu phòng	Thiết kế gồm tên đơn vị, tên phòng; có màu sắc tương đồng với màu logo.	Đồng bộ tên biển các phòng trong toàn Ngành/cơ quan
22	Biển hiệu điểm thu	Theo quy định tại Mẫu 07-UQ của Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam, thay font theo quy chuẩn Bộ nhận diện.	Biển hiệu điểm thu được: Tổ chức dịch vụ thu cung cấp cho các điểm thu; treo tại các điểm thu để người tham gia nhận biết dễ dàng.
V	Bộ sản phẩm quà tặng truyền thông		
23	Mũ bảo hiểm	Thiết kế chung trên các sản phẩm gồm: Logo, tên Ngành/BHXH tỉnh, slogan của Ngành được thiết kế thống nhất họa tiết, font chữ, màu sắc tương đồng với màu logo.	Dùng để làm quà tặng: trong các sự kiện của Ngành hoặc cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
24	USB		
25	Bình thủy tinh		
26	Bút ký		
27	Áo mưa		
28	Cặp da		
29	Bình hoa		
30	Ô cá nhân		
31	Túi Tote	Túi vải/giấy có quai xách, với thiết kế sử dụng logo của Ngành; tên và địa chỉ cơ quan BHXH Việt Nam/ cơ quan BHXH tỉnh để nhận diện; có màu sắc tương đồng với màu logo.	Dùng để đựng tài liệu hoặc quà tặng.
32	Túi giấy - Dọc/ngang		